

การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

บางคนอาจจะรู้สึกว่เรซูเม่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็คงเหมือนกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วแตกต่างกันแน่นอนว่าเนื้อหาภายในเรซูเม่อาจจะไม่ต่างกันมากนัก แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังอ่านเรซูเม่ของเรา หากคนที่อ่านเรซูเม่ของเราเป็นเจ้านายต่างชาติ เขาก็คงเลือกที่จะไม่พิจารณาเรซูเม่ของเรา ถ้าเราไม่ได้เขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษ

จะเห็นได้ว่าการเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสมัครงาน เพราะการเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจได้ ซึ่งจะส่งผลถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัครว่าอยู่ในระดับใด และมีความน่าสนใจเพียงใด

หลายคนอาจจะสงสัยว่าการเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษนั้นคืออะไร จำเป็นหรือไม่ที่เราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแตกต่างจากเรซูเม่ภาษาไทยอย่างไรบ้าง ความสำคัญของการเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง และทำอย่างไรจึงจะได้งานง่ายขึ้น

สร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ

การเปิดดูเรซูเม่ของนายจ้างครั้งแรก เป็นการพิจารณาโดยที่ยังไม่เคยพบหน้าผู้สมัครมาก่อน การเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นกลยุทธ์ขั้นแรกของการสร้างความน่าสนใจ ยิ่งเมื่อเราเขียนด้วยพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของคนทำงานอีกด้วย เมื่อนายจ้างเห็นเรซูเม่ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็มั่นใจไปได้ระดับหนึ่งว่าเขาจะได้คนทำงานที่มีความสามารถมาทำงานด้วย

ดึงดูดใจนายจ้าง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับการทำงาน คนทำงานทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ จึงจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการทำงาน หากเขียนเรซูเม่ดีก็ยิ่งจะทำให้นายจ้างอยากเจอตัวเรามากขึ้น

เมื่อนายจ้างอ่านเรซูเม่แล้วเกิดความสนใจ เขาก็จะคิดต่อไปว่าคนเช่นนี้มีความสามารถขนาดไหน ยิ่งเราเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษดีมากเท่าไร เราก็จะสามารถดึงดูดความสนใจได้มากเท่านั้น การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษนั้นไม่จำเป็นที่เราต้องสมัครงานกับบริษัทต่างชาติหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แล้ว หลาย ๆ บริษัทจะยินดีที่จะรับผู้สมัครงานที่เขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

สะดวกในการสมัครงาน

หลายคนเข้าใจว่าเรซูเม่ภาษาอังกฤษนั้นใช้สมัครงานกับบริษัทต่างชาติเท่านั้น หากสมัครงานกับบริษัทคนไทย อาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราสามารถเขียนเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษได้ ก็ควรจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ประโยชน์อย่างแรก คือ สะดวกกับการสมัครงานของเรา เพราะเราเขียนเรซูเม่เพียงชุดเดียว ก็สามารถสมัครงานได้แทบทุกบริษัท ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะบริษัทคนไทย หรือบริษัทต่างชาติ ต่างก็ต้องการรับเรซูเม่ภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น หากเราใช้เรซูเม่ภาษาอังกฤษก็จะได้รับความไว้วางใจ และมั่นใจได้ว่าเราจะได้งานแน่นอน เพียงแต่ต้องเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อที่นายจ้างจะได้ข้อมูลที่ไม่สับสนวุ่นวาย และเรียกไปสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอน

เรซูเม่ถือเป็นด่านแรกของการสมัครงาน และเป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ยังไม่พบหน้ากัน นายจ้างอาจจะเกิดความประทับใจในตัวผู้สมัครตั้งแต่ยังไม่ได้พบหน้าเลยก็เป็นได้ หากเราเขียนเรซูเม่ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราอย่างครอบคลุม และรอบด้านได้มากที่สุด อีกทั้ง การเขียนเรซูเม่เป็นโอกาสที่เราจะได้เน้นย้ำความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการทำงานต่าง ๆ ที่เรามีให้นายจ้างได้รับรู้ ในการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษนั้น เราต้องเขียนให้ดี และเขียนให้ถูก โดยต้องมั่นใจว่าเราเขียนไม่ผิดความหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้